

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี เคมิคอลส์มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ตลอดจนบุคคลที่ปฏิบัติงาน ภายใต้อาณัติของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคงและการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปราศจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน

นโยบายฉบับนี้ให้ครอบคลุมทุกการดำเนินงานการผลิต การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ การดำเนินงานของหุ้นส่วนธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าและผู้ร่วมธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ จัดหา การผลิตสินค้า บริการ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจและผู้ให้บริการ การจัดจ้างภายนอก การดำเนินโครงการใหม่ โครงการปรับปรุง รวมถึงการควบคุมรวมกิจการ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ตลอดจนดำเนินการให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความเสี่ยงของธุรกิจ
2. ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ และแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานโดย ฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการตามระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือแนวปฏิบัติ มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับและพัฒนาให้เกิด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดมาตรการและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อกำจัด หรือลดความเสี่ยง ให้พนักงานและคู่ธุรกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
5. เสริมสร้างความตระหนัก ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างพฤติกรรม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงาน คู่ธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (Interdependent Culture)
6. เปิดเผยและรับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนมีการหารือพนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกันและขยายผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เกิดเป็นรูปธรรมและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกบริษัทสื่อสารและปรับ ใช้นโยบายฉบับนี้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566



(นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

และกรรมการบริษัท

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

